

LỄ HỘI TẾT TRỒNG CÂY TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV NINH HÒA

Từ lâu, câu thơ về Tết Trồng cây của Bác Hồ kính yêu đã đi vào lòng của mỗi người dân Việt Nam. Cứ mỗi độ Xuân về, câu thơ “Mùa Xuân là tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân” thực sự trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả các cơ quan, đơn vị trên cả nước. Truyền thống đó đã mang lại giá trị thực tiễn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường như hiện nay.

Sáng 6/2, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam dự và chỉ đạo lễ phát động.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần 2022”

Sau hội trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Chủ tịch nước cho rằng, việc “giữ nước” theo lời dạy của Bác còn có ý nghĩa sâu xa là phải giữ gìn và bảo vệ môi trường trong lành, bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp của đất nước. Chính vì vậy, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Người vẫn luôn chú trọng tới việc trồng cây, gây rừng để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm cho điều kiện sống luôn trong lành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Vào ngày 7-2, tại khu vực rừng cấm xe, thôn Xóm Mới, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”- hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh.



Tại buổi lễ phát động, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến với đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan đơn vị mình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Thực hiện công văn số 144/KH-UBND ngày 13/01/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn thị xã Ninh hòa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa xây dựng kế hoạch số 127/KH-BVNH ngày 19/01/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 và đã được lãnh đạo bệnh viện quán triệt, chỉ đạo đến tận các đơn vị khoa, phòng và toàn thể CBVC nghiêm túc tham gia, thực hiện. Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã thường xuyên nhắc lại trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nên tất cả CBVC của bệnh viện đều quan tâm và có các bước chuẩn bị chu đáo.

Lúc 06g30 ngày 08/02/2022 (nhằm M8 tết Nhâm Dần), Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa đã tổ chức ngày hội trồng cây trong khuôn viên Bệnh viện, đã trở thành ngày hội của CBVC và 100% các đơn vị khoa, phòng tham gia. Trong ngày, toàn thể bệnh viện đã trồng được hơn 80 cây xanh và hoa các loại, đồng thời, tiến hành vệ sinh ngoại cảnh, góp phần làm cho bệnh viện ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn.

Một số hình ảnh đã ghi nhận trong ngày Hội Trồng cây của Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa vào ngày 08/02/2022:

























Song song với việc trồng cây, bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cũng luôn quan tâm đến công tác chăm sóc cây xanh trong bệnh viện, đặc biệt là các cây đã trồng trong các dịp Tết vào những năm trước, nên mặc dù là đất cằn khô, nhưng cây cối trong bệnh viên luôn được xanh mướt.

“Mùa xuân là Tết trồng cây; Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa sẽ luôn phấn đấu để mãi mãi là mùa xuân về môi trường, cảnh quang thiên nhiên lẫn trong ánh mắt của bệnh nhân, nhân dân...